

แนวทางการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



จัดทำโดย
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท



คำนำ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร๑๐๑๓.๘.๕/ว๒๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ ได้ส่งเสริมเรื่องการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน โดยให้สิทธิข้าราชการพลเรือนสามารถลาศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ ก.พ. กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับสมัครแพทย์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นสังกัดทุกปี นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การรับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จึงได้จัดทำแนวทางการสมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้แพทย์และหน่วยงานต้นสังกัด ได้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติต่อไป

งานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง
สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ

คำนำ	หน้า
บทที่ ๑ บททั่วไป	๑
คำจำกัดความ	๑-๒
ผู้รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่	๓
คุณสมบัติของแพทย์ที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	๓
บทที่ ๒ ขั้นตอนการสมัครรับทุนต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๔-๗
บทที่ ๓ ขั้นตอนการลาไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของแพทย์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	๘
ขั้นตอนการดำเนินงานในการลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ	๘
เงื่อนไข	๘
การยื่นหลักฐานเพื่อทำสัญญาลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน	๙
บทที่ ๔ สาขาส่งเสริมพิเศษ โครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ๕ แขนง	๑๐-๑๑
บทที่ ๕ สารพันปัญหาเกี่ยวกับการขอรับทุน	๑๒-๑๕
ภาคผนวก	๑๖-๑๘

บทที่ ๑ บททั่วไป

คำจำกัดความ

ศึกษาเพิ่มเติม^๑ หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตาม หลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ และเป็นการเรียนหรือการวิจัยในเวลาราชการ

โดยสามารถพิจารณาได้ตามเกณฑ์ดังนี้

- เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ
- เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
- เป็นการเรียนหรือการวิจัยในเวลาราชการ

ฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรการฝึกอบรม การสัมมนา หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดำเนินการในประเทศ ทั้งนี้ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตร

วิชาชีพเวชกรรม^๒ หมายถึง วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรคการวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์ การปรับสายตาด้วยเลนส์สัมผัสการแทงเข็มหรือการฝังเข็มเพื่อบำบัดโรคหรือเพื่อระงับความรู้สึก และหมายความรวมถึงการกระทำทางศัลยกรรม การใช้รังสี การฉีดยาหรือสสาร การสอดใส่วัตถุใดๆ เข้าไปในร่างกาย ทั้งนี้เพื่อการคุมกำเนิด การเสริมสวย หรือการบำรุงร่างกายด้วย

แพทย์ประจำบ้าน (Resident) หมายถึง เป็นลำดับขั้นหนึ่งของการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา แพทย์ประจำบ้านเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว และกำลังปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์การศึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่างๆ การศึกษาในระดับแพทย์ประจำบ้านมักต้องผ่านการเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะหรือแพทย์ใช้ทุน (internship) มาก่อน หรืออาจผนวกระยะของแพทย์เพิ่มพูนทักษะเป็นขั้นปีแรกของการศึกษาระดับแพทย์ประจำบ้านก็ได้ หลังจากการศึกษาระดับนี้แล้วผู้เรียนอาจจะศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (fellowship) เพื่อศึกษาการแพทย์เฉพาะทางย่อยต่อไป

แพทย์เฉพาะทาง หมายถึง หลังจากที่ยังบัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษา และได้เพิ่มพูนทักษะตามจำนวนปีที่แพทยสภาเป็นผู้กำหนดแล้ว สามารถสมัครเพื่ออบรมเป็นแพทย์ประจำบ้าน (Resident) และเมื่อจบหลักสูตรการอบรมและสามารถสอบใบรับรองวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ จากราชวิทยาลัยต่างๆ ได้แล้ว จึงจะได้เป็นแพทย์เฉพาะทาง

หนังสืออนุมัติ (อักษรย่อ อว.) หนังสือรับรองเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆ จากแพทยสภาหรือแพทยสภารับรอง

อ้างอิง

^๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

^๒ ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาราชการเวชกรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙

วุฒิบัตร (อักษรย่อ วว.) หมายถึง หนังสือรับรองเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขานั้นๆ จากแพทยสภาหรือแพทยสภารับรอง ซึ่งการได้มาของวุฒิบัตร จะแบ่งเป็น ๓ ประเภท

๑. แพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) : แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ลาศึกษาฝึกอบรมเพื่อการสอบวุฒิบัตร
๒. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) : แพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร
๓. แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อหนังสืออนุมัติ (แผน ค) : แพทย์ที่ปฏิบัติงานในสาขานั้นๆ เป็นระยะเวลาตามกำหนดและเข้าสอบตามเกณฑ์ของแพทยสภา

แพทย์ผู้ได้รับต้นสังกัด หมายถึง แพทย์ที่ลาศึกษาฝึกอบรมโดยทำสัญญาลาศึกษากับต้นสังกัดของภาครัฐ และเมื่อจบหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรม ต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัดเพื่อขอใช้ทุน

แพทย์ผู้ไม่มีต้นสังกัด หรือแพทย์ทุนอิสระ (Free train) หมายถึง แพทย์ที่เข้าฝึกอบรมโดยไม่มีสัญญากับต้นสังกัดใด ๆ

ประเภทสาขาของแพทย์ประจำบ้าน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สาขาหลัก หมายถึง เป็นสาขาหลักที่ทุกโรงพยาบาลต้องมี

สาขาขาดแคลน หมายถึง เป็นสาขาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการ เนื่องจากมีความขาดแคลน

สาขายอดนิยม หมายถึง เป็นสาขาที่แพทย์ให้ความสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น สาขาจักษุ สาขาตจวิทยา ศัลยกรรมตกแต่ง เป็นต้น

สาขาส่งเสริมพิเศษ หมายถึง เป็นสาขาที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒

รวมถึงสาขาที่ประกาศตามนโยบายสอดคล้องกับพื้นที่นั้น ๆ

อนุสาขา หมายถึง เป็นสาขาแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาย่อยลงไปโดยแพทย์ที่เข้าอบรมต้องจบสาขาเฉพาะทางพื้นฐานก่อน

ดังนั้น การลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน หมายถึง การให้แพทย์ซึ่งผ่านการเพิ่มพูนทักษะ และมีต้นสังกัดให้ทุน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถลาศึกษาเพิ่มเติมได้ตามระเบียบข้าราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งวุฒิบัตร

ผู้รับผิดชอบและอำนาจหน้าที่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข : มอบนโยบาย อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน การจัดสรรโควตาและผลการคัดเลือกแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์ประจำบ้าน)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและเขตสุขภาพ : พิจารณาการจัดสรรโควตาและคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (แพทย์ประจำบ้าน) ในเขตสุขภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด : พิจารณาจัดสรรโควตาแยกรายโรงพยาบาล รายสาขาในรูปแบบคณะกรรมการระดับจังหวัด อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการระดับเขตสุขภาพพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล : พิจารณาความต้องการการจัดสรรโควตา แยกรายสาขา อนุมัติและนำเสนอต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

คณะกรรมการ/คณะทำงาน : กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การลาศึกษาฝึกอบรมพิจารณาการจัดสรรโควตา และพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ไม่เป็นไปตามประกาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท : พิจารณาและให้ความเห็นต่อการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการฯ และลงนามในเอกสารเสนอต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งนำเสนอเอกสารแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานเขตสุขภาพ : ตรวจสอบจำนวนแพทย์ที่มีในปัจจุบัน ความต้องการแพทย์เฉพาะทาง การจัดสรรโควตาแยกรายสาขา ตรวจสอบคุณสมบัติแพทย์ สรุปข้อมูลแพทย์ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ผ่านการคัดเลือก ในการสมัครรับต้นสังกัด เสนอต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพ เพื่อพิจารณา

หัวหน้างานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง : รับทราบและให้ความร่วมมือในการติดตามผลการดำเนินงาน การตรวจสอบข้อมูล การนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร

ผู้รับผิดชอบงานเครือข่ายการผลิตและพัฒนาระบบแพทย์เฉพาะทาง : จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลการจัดสรรโควตา สรุปผลการคัดเลือกแพทย์ จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน สรุปรายงานการประชุม จัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร สรุปผล ติดตามผลการดำเนินงาน

คุณสมบัติทั่วไปของแพทย์ที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

๑. ต้องเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการ ซึ่งต้องพ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
๓. มีเวลากลับมาปฏิบัติราชการหลังจากศึกษาเสร็จแล้ว เพียงพอที่จะชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ โดยให้รวมระยะเวลาที่ต้องชดใช้สำหรับการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เดิมที่ชดใช้ไม่แล้วเสร็จด้วย
๔. ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ๕.^๓ ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข หรือตามระเบียบอื่น จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

อ้างอิง

^๓ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๘.๕/ว ๒๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูกาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

บทที่ ๒
ขั้นตอนการสมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการทำงาน	วิธีการทำงาน	ฝั่งงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		แพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด	ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
ขั้นตอนที่ ๑ แพทย์ที่มีความประสงค์รับสมัครต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
<p>๑.๑ แพทย์ที่มีความประสงค์สมัครรับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>☆☆☆ แพทย์ต้องผ่านคุณสมบัติทั่วไป ๒ ข้อ จึงจะมีสิทธิ์ในขั้นตอนการสมัคร ๆ ได้</p> <p>(๑) ต้องมีสถานภาพเป็นข้าราชการที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติราชการแล้ว</p> <p>(๒) ต้องปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งแพทย์ต่อเนื่องจนถึงวันเปิดการศึกษา (๑ กรกฎาคม ของทุกปี)</p> <p>★ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในการรับสมัครต้นสังกัดของแพทย์แต่ละประเภท</p> <p>★ ขอหนังสือยินยอมให้รับต้นสังกัด</p>	<p>๑.๑.๑ ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน</p> <p>๑.๑.๒ ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานชดใช้ทุนจากเอกสาร ก.พ. ๗</p> <p>๑.๑.๓ ทำหนังสือเรียนผู้ตรวจราชการ ในการขอหนังสือยินยอมให้รับต้นสังกัด มี ๒ กรณี ดังนี้</p> <p>๑) แพทย์ที่ปัจจุบันปฏิบัติงาน รพศ. / รพท. ขอหนังสือยินยอมฯ ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป (ผอ.รพศ. / รพท. ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน)</p> <p>๒) แพทย์ที่ปัจจุบันปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ขอหนังสือยินยอมฯ ลงนามโดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน</p>	<pre> graph TD Start([เริ่มต้น]) --> Step1[๑.๑.๑] Step1 --> Step2{๑.๑.๒} Step2 -- ผ่าน --> Step3[๑.๑.๓] Step3 --> End([จุดเชื่อม]) Step2 -- ไม่ผ่าน --> Start </pre>				<p>- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน</p> <p>- หนังสือยินยอมให้รับต้นสังกัด</p> <p>- เอกสาร ก.พ. ๗</p>	

ขั้นตอนการทำงาน	วิธีการทำงาน	ฝั่งงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		แพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด	ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
ขั้นตอนที่ ๒ การสมัครรับทุนต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
<p>๒.๑ จัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร</p> <p>๒.๒ แพทย์กรอกข้อมูลลงในระบบรับสมัครพร้อม Upload เอกสารประกอบการสมัคร</p> <p>๒.๓ แพทย์ประสานผู้รับผิดชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเขตสุขภาพ นัดวันเพื่อคัดเลือกรับต้นสังกัด</p> <p>★ กรณีใบแสดงผลการศึกษาหรืออื่นๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งแผ่น ให้รวมเป็นเอกสาร Pdf. ไฟล์เดียว</p> <p>★ ต้อง Upload เอกสารสมัครให้ครบทุกข้อ หากไม่ครบ ระบบจะไม่รับการสมัคร</p> <p>★ กรณีเอกสารไม่ครบ ให้ผู้สมัครประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมหรือประสาน สปพช. เพื่อเพิ่มหรือแก้ไขเอกสาร</p>	<p>๒.๑.๑ เอกสารการสมัครประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใบสมัคร - รูปถ่าย - หนังสือยินยอมรับต้นสังกัด - ใบรับรองผลการการศึกษา (Transcript) - ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม - หนังสืออนุมัติ / วุฒิบัตรสาขาวิชาพื้นฐาน หรือหนังสือรับรอง (กรณีแพทย์สมัครสาขาต่อยอด) - หนังสือรับรองการบรรจुरาชการ (กรณีแพทย์จบใหม่) - เอกสาร ก.พ. ๗ 						<ul style="list-style-type: none"> - ใบสมัคร - รูปถ่าย - หนังสือยินยอมรับต้นสังกัด - ใบรับรองผลการการศึกษา (Transcript) - ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม - หนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรสาขาวิชาพื้นฐาน หรือหนังสือรับรอง (กรณีแพทย์สมัครสาขาต่อยอด) - หนังสือรับรองการบรรจुरาชการ (กรณีแพทย์จบใหม่) - เอกสาร ก.พ. ๗
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกและประกาศผล							
<p>๓.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และเขตสุขภาพ ต้นสังกัดเดิม <u>ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ในระบบรับสมัคร</u></p>	<p>๓.๑.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน / ไม่ผ่านลงในระบบรับสมัคร</p>						<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

ขั้นตอนการทำงาน	วิธีการทำงาน	ฝั่งงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		แพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด	ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
<p>๓.๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้นสังกัดที่ให้ทุนคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดและลงผลการคัดเลือกในระบบรับสมัคร</p> <p>๓.๓ เขตสุขภาพ ต้นสังกัดที่ให้ทุน คัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดและลงผลการคัดเลือก พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ</p> <p>๓.๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.) เสนอขออนุมัติแพทย์รับต้นสังกัดและประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ</p>	<p>๓.๑.๒ เขตสุขภาพ บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน / ไม่ผ่าน ลงในระบบรับสมัคร</p> <p>๓.๒.๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ต้นสังกัด บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน/ไม่ผ่าน ลงในระบบรับสมัคร</p> <p>๓.๓.๑ เขตสุขภาพ บันทึกผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่าน/ไม่ผ่าน ลงในระบบรับสมัคร</p> <p>๓.๔.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้ (๑) เสนอขออนุมัติแพทย์รับต้นสังกัดและประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ (๒) แจ้งผลการคัดเลือกตามกำหนดการที่ได้แจ้งในปฏิทินการดำเนินงานทาง www.cpirid.in.th หัวข้อข่าวการรับสมัคร เข้าไปที่ หัวข้อทุนแพทย์ประจำบ้าน</p>						<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ที่ได้รับทุนต้นสังกัด - หนังสือรับรองต้นสังกัดที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการทำงาน	วิธีการทำงาน	ผังงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
		แพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด	ผู้รับผิดชอบงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	ผู้รับผิดชอบเขตสุขภาพ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
	<p>- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งผลการคัดเลือกเป็นหนังสือราชการผ่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้ตรวจราชการ</p> <p>- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติรับต้นสังกัดให้แพทย์สภา เพื่อลือคทั้งสาขาและต้นสังกัดในปีการศึกษานั้น</p> <p>- แพทย์ที่ได้รับต้นสังกัดสามารถพิมพ์หนังสือหนังสือรับรองต้นสังกัดที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประกอบการสมัครณ สถาบันฝึกอบรมทาง www.cpirid.in.th หัวข้อข่าวการรับสมัครเข้าไปที่ หัวข้อทุนแพทย์ประจำบ้าน</p>						

สัญลักษณ์ผังงาน



เริ่มต้นและสิ้นสุด



การประมวลผล / กระบวนการต่าง ๆ



การตัดสินใจ



จุดเชื่อมต่อของผังงาน



ทิศทางการทำงาน

บทที่ ๓
ขั้นตอนการลาไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของแพทย์
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขั้นตอนการดำเนินงานในการลาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

ขั้นตอนที่ ๑

๑. ยื่นแสดงความจำนงขอลาไปศึกษาตามแบบฟอร์มโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่จะลาไปศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา สถานศึกษา วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน (ผอ.รพ./สสอ.) และผู้บังคับบัญชากำหนดตัวผู้ที่มีความเหมาะสมที่สมควรอนุญาตให้ลาไปศึกษาโดยมีจำนวนตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด

๒. เมื่อได้รับความเห็นชอบและคำรับรองของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมหลักฐานเพื่อเสนอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒

๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้ยื่นแสดงความจำนงขอลาศึกษา

๒. ประชุมคณะกรรมการพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับอนุมัติให้ไปลาศึกษา

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรับทราบกรณีข้าราชการ ขออนุญาตในการลาศึกษาภายในประเทศ

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้ลาศึกษาภายในประเทศ

๕. โรงพยาบาลต้นสังกัดตาม จ.๑๘ ออกหนังสือยินยอมให้ไปรับต้นสังกัด (กรณีสังกัดโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป)

เงื่อนไข

แพทย์ที่ต้องการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. ต้องลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาและระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาต่อเนื่องของจังหวัด หรือเป็นประโยชน์กับงานหรือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ดำรงอยู่ตามที่ ก.พ.กำหนด

๒. ต้องไปศึกษาในสถาบันที่มหาวิทยาลัย หรือกระทรวงศึกษาให้การรับรองมาตรฐานของหลักสูตร

๓. ต้องยื่นใบลาศึกษา ตามแบบ ศน.๑ ต้องยื่นลาศึกษาต่อกับต้นสังกัดที่ปฏิบัติงานอยู่ตามแบบ ศน.๒ จำนวน ๒ ชุด

๔. ต้องจัดหาผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาค้ำประกัน ตามแบบ ศน.๓ (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะลาไปศึกษา หากไม่มีบิดาหรือมารดา เป็นผู้ค้ำประกันก็ให้พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเป็นผู้ค้ำประกัน)

การยื่นหลักฐานเพื่อทำสัญญาลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ผู้ประสงค์ทำสัญญาลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ให้เสนอใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้รับมอบอำนาจเพื่อพิจารณาอนุญาต

แพทย์ผู้ประสงค์จะลาไปศึกษาภายในประเทศต้องยื่นหลักฐานประกอบการทำสัญญา ดังนี้

๑. ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติวิจัย หรือดูงาน
๒. หลักสูตรหรือแนวทางการศึกษาเพิ่มเติมของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาพร้อมหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
๓. บันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นและความต้องการของทางราชการที่จะต้องให้ข้าราชการผู้นั้นไปศึกษาเพิ่มเติมตลอดจนแผนงานหรือโครงการที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นกลับมาปฏิบัติ
๔. ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร
๕. คำรับรองของผู้บังคับบัญชา
๖. หนังสือรับรองต้นสังกัด
๗. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ำประกัน พร้อมของคู่สมรส(ถ้ามี)
๘. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ำประกัน พร้อมของคู่สมรส(ถ้ามี)
๙. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ำประกัน พร้อมของคู่สมรส (ถ้ามี)
๑๐. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า ของผู้ลาศึกษาและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
๑๑. อากรแสดมปี

บทที่ ๔

สาขาส่งเสริมพิเศษ

โครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ๖ แขนง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้แพทย์ที่เข้าฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ๕ แขนง ประกอบด้วย แขนงสุขภาพจิตชุมชน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก แขนงเวชศาสตร์การจราจร และแขนงระบาดวิทยา ไปปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิปัตร์ที่กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมของแขนงนั้น ๆ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ดังนี้

๑. แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ไปปฏิบัติราชการที่กรมอนามัย
๒. แขนงระบาดวิทยา ไปปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรค
๓. แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก ไปปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรค
๔. แขนงเวชศาสตร์การจราจร ไปปฏิบัติราชการที่กรมควบคุมโรค
๕. แขนงสุขภาพจิตชุมชน ไปปฏิบัติราชการที่กรมสุขภาพจิต

หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๓๘.๓/๖๕๖๓ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเพิ่มแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวในโครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ๕ แขนง เนื่องจากแขนงดังกล่าวเป็นหนึ่งในสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน ที่มีความขาดแคลน อีกทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้แพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน จึงขอเพิ่มแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ในโครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ๕ แขนง ที่อนุมัติให้แพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติงานเพื่อสอบวุฒิปัตร์ที่กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นสถาบันฝึกอบรมของแขนงนั้น ๆ เป็นระยะเวลา ๓ ปี เพิ่มอีก ๑ แขนง เป็นแขนงที่ ๖

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ๖ แขนงมีดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การให้ทุน

การรับแพทย์เข้าโครงการฯ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการพร้อมการให้ทุนแพทย์ประจำบ้านในรอบปกติ คือ รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ และรอบที่ ๓ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อน ๓๐ กันยายน ของทุกปี

ประเด็นเพิ่มเติม

- กรณีแพทย์สนใจสมัครรับทุนแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ๕ แขนง ควรให้แพทย์สมัครขอทุนให้ทันในรอบปกติ เนื่องจากเขตสุขภาพต้องวางแผนอัตรากำลัง และไม่ควรตกลงรับแพทย์เรื่องการได้ทุนไว้ล่วงหน้า
- เมื่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว จะดำเนินการส่งผลการคัดเลือกให้กรมที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการรับสมัคร

หลังจากกรมได้ทำการคัดเลือกแพทย์ให้เข้าโครงการดังกล่าวแล้ว กรมจะดำเนินการส่งรายชื่อแพทย์ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓ การอนุมัติแพทย์

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการขออนุมัติและจัดทำคำสั่งให้แพทย์ที่เข้าโครงการฯ ไปปฏิบัติราชการที่กรมต่าง ๆ เป็นระยะเวลาฝึกอบรม ๓ ปี

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

๑. กรณีแพทย์ที่เข้าโครงการฯ ศึกษาไม่จบตามระยะเวลาที่อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการเป็นระยะเวลา ๓ ปี เช่น จบช้า/ลาคลอด/ลาป่วย/ขอพักการเรียนชั่วคราว

๑. สถาบันฝึกอบรมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาฝึกอบรม
๒. ต้นสังกัดขออนุมัติขยายระยะเวลา เสนอผู้มีอำนาจ และลงบันทึกในระบบHrops
๔. เขตสุขภาพทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
๕. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์
๖. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จัดทำหนังสือแจ้งขยายระยะเวลาไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒. กรณีแพทย์ลาออกจากการฝึกอบรมแพทย์ ต้องกลับมารายงานตัวต้นสังกัดเดิมทันที

๑. สถาบันฝึกอบรมดำเนินการแจ้งให้ต้นสังกัดทราบและเจ้าของทุนทราบ
๒. ต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งไปยังเขตสุขภาพ ส่วนกรณีเป็นต้นสังกัดโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จัดสรรไปโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนและแจ้งเขตสุขภาพเพื่อขออนุมัติ
๓. เขตสุขภาพทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
๔. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์
๕. สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ทำหนังสือแจ้งไปยังกองบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อขอให้จัดสรรพื้นที่แพทย์ที่ลาออกไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ขาดแคลน
๖. เมื่อเขตสุขภาพจัดสรรพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทำหนังสือแจ้งมายังกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. กรณีแพทย์ลาออกจากราชการ

แพทย์ที่ลาออก ^๔ ยื่นเอกสารขอลาออกจากราชการที่ต้นสังกัดเดิม และเสนอผู้บังคับบัญชาตามระเบียบ ก.พ. ผลสำเร็จเมื่อได้รับคำสั่งลาออก (ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ยื่น)

๑. สถาบันฝึกอบรมดำเนินการแจ้งให้ต้นสังกัดทราบ
๒. หากยังปฏิบัติงานชดใช้ทุนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด แพทย์ต้องดำเนินการเรื่องค่าปรับกับทางต้นสังกัด
๓. ต้นสังกัดทำหนังสือแจ้งไปยังเขตสุขภาพและกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทราบ และดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์
๔. เขตสุขภาพทำหนังสือแจ้งมาที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทเพื่อทราบ และดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานะแพทย์

.....

อ้างอิง

^๔ ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒

บทที่ ๕
สารพันปัญหาเกี่ยวกับการขอรับต้นสังกัด
เพื่อเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. การจัดทำโควตาแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิธีการอย่างไรบ้าง

ตอบ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาในภาพรวมจากจำนวนแพทย์ที่มีอยู่ปัจจุบันกับความต้องการแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาในแต่ละโรงพยาบาล เขตสุขภาพตามกรอบ Service plan และปรับโควตาของแต่ละสาขาให้เหมาะสมกับศักยภาพการฝึกอบรมของแพทย์สภาในแต่ละปี โดยแต่ละเขตสุขภาพจะพิจารณาเลือกให้ทุนโรงพยาบาลที่เหมาะสมเพื่อเป้าหมายคือให้แต่ละพื้นที่มีแพทย์และแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในจำนวนและสัดส่วนเหมาะสม

๒. โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเขตสุขภาพ สามารถอนุมัติให้ทุนแพทย์ประจำบ้านได้หรือไม่

ตอบ จากมติอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทย์สภาขอให้การรับรองต้นสังกัดของทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนังสือรับรองต้องออกจากหน่วยงานส่วนกลางเท่านั้น ดังนั้นโรงพยาบาล รวมถึงเขตสุขภาพ จึงไม่สามารถออกหนังสือรับรองต้นสังกัดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของกระทรวงสาธารณสุขได้

๓. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครทั้งหมด ๔ รอบ ทางโปรแกรมรับสมัครดังนี้

รอบนโยบายพิเศษ (เดือนมีนาคม-เมษายน) รับสมัครแพทย์รับต้นสังกัดเข้าศึกษา ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเฉพาะสาขาศัลยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ และสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อาจเพิ่มสาขาอื่นในปีต่อๆ ไป) โดยแพทย์จะได้รับต้นสังกัดพร้อมสถาบันฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : หากสมัครรอบนโยบายพิเศษแล้ว แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก แพทย์สามารถสมัครขอรับทุนในรอบปกติได้ โดยทุนทั้ง ๓ สาขานี้ในการรับสมัครรอบปกติ จะเป็นทุนต้นสังกัดเขตสุขภาพทั้งหมด (ทุนเขตสุขภาพ คือ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาล)

รอบที่ ๑ (เดือนมิถุนายน) โควตาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ประจำปีการศึกษานั้น

รอบที่ ๒ (กลางเดือนกรกฎาคม) นำเฉพาะโควตาที่เหลือจากการรับสมัครรอบที่ ๑ เท่านั้น มาเปิดรับสมัคร

**** ในการรับสมัครรอบที่ ๑ และ ๒ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนโควตา สาขา หรือขอกรณีพิเศษใดๆ**

รอบที่ ๓ (เดือนกันยายน) แบ่งออกเป็น ๔ กรณี ดังนี้

๑. โควตาว่าง หมายถึง โควตาที่ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษานั้น และยังไม่มีการสมัครรับทุน ในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒

๒. โควตาสาขา On Top หมายถึง สาขาที่กระทรวงส่งเสริมให้พิเศษ คือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา, แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล, แขนงอาชีวเวชศาสตร์)

๓. สาขาเดิมเปลี่ยนต้นสังกัด หมายถึง โควตาสาขาที่ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษานั้น และยังไม่มีการสมัครรับทุน ในรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ เขตสุขภาพสามารถขอเปลี่ยนต้นสังกัดได้ หากยังไม่เกินกรอบอัตราค่าจ้าง ทั้งนี้ผู้อนุมัติ คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๔. ขอเพิ่มโควตา หมายถึง การขอเพิ่มโควตาที่ไม่เข้าข่ายกับกรณีในข้อ ๑ ถึง ๓ เช่น การขอเพิ่มสาขาที่ไม่ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ผู้อนุมัติ คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : การขอรับทุนในรอบที่ ๓ โรงพยาบาลจะขอทุนที่ต้องการพร้อมระบุชื่อแพทย์ผู้ประสงค์รับทุนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ และส่งชื่อผ่านเขตสุขภาพให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเป็นรายบุคคล

๔. แพทย์ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วสามารถขอเปลี่ยนสาขาหรือเปลี่ยนต้นสังกัดได้หรือไม่

ตอบ ในประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุไว้ว่าแพทย์ที่ได้รับอนุมัติให้รับโควตาต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะไม่สามารถขออนุมัติเปลี่ยนสาขาจากเดิมที่ได้รับอนุมัติให้รับโควตาต้นสังกัด ยกเว้น เปลี่ยนเป็นสาขาได้ ๔ สาขาตามนโยบายเท่านั้น คือ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา) สาขาศัลยศาสตร์ สาขาประสาทศัลยศาสตร์

๕. ได้รับทุนแล้วแต่หาที่เรียนไม่ได้ มีผลอย่างไรและสามารถเก็บทุนไว้ปีถัดไปได้หรือไม่

ตอบ การรับทุนมีผลเมื่อแพทย์ทำสัญญาลาศึกษาต่อ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จะระบุปีการศึกษาไว้ชัดเจนทุกปี ดังนั้นหากไม่มีที่ฝึกอบรมจะไม่สามารถเก็บทุนไว้ปีถัดไปได้

๖. หากได้รับต้นสังกัดจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จะสามารถสมัครรับทุนประเภทอิสระได้หรือไม่

ตอบ เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งข้อมูลแพทย์ที่ได้รับทุนในแต่ละปีการศึกษาไปยังแพทยสภาโดยตรง และขอให้แพทยสภาถือคณาและต้นสังกัดแพทย์ที่ได้รับทุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตลอดปีการศึกษา ทำให้แพทย์ไม่สามารถไปสมัครรับทุนประเภทอิสระในสาขาเดิมได้

๗. ระหว่างการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สามารถเปลี่ยนสาขาหรือต้นสังกัดได้หรือไม่

ตอบ ในประกาศการให้ทุนแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุในเงื่อนไขผู้สมัครว่า หลังอนุมัติทุนแพทย์ประจำบ้านจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนต้นสังกัดเปลี่ยนสาขาฝึกอบรม ยกเลิกหรือแก้ไขการประกาศทุนใดๆทั้งสิ้น

๘. ขอเปลี่ยนสถานที่ขอใช้ทุนในระหว่างฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สามารถทำได้หรือไม่

ตอบ ตามประกาศการให้ทุนแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ระบุไว้ในข้อ ๖ หัวข้อเงื่อนไขของผู้สมัคร (๑) ผู้สมัครหลังอนุมัติทุนแพทย์ประจำบ้านจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนต้นสังกัดเปลี่ยนสาขาฝึกอบรม ยกเลิกหรือแก้ไขการประกาศทุนใด ๆ ทั้งสิ้น

๙. การลาเพื่อไปปฐมนิเทศก่อนการฝึกอบรม ต้องทำอย่างไร

ตอบ การทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระบุ กำหนดช่วงเวลาศึกษาต่อของแพทย์ประจำบ้านตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคมของปีการศึกษา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปีที่จะจบการศึกษา ดังนั้นการปฐมนิเทศเกิดขึ้นก่อนการลาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จึงต้องทำเรื่องขอลา โดยใช้สิทธิการลาของตนเอง เช่น ลาพักร้อน ลากิจ

๑๐. ระหว่างการลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน มีสิทธิหรือสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

ตอบ ถ้าฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- เงินเดือน สามารถเบิกจ่ายได้
- เงินเวร สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงที่ปฏิบัติงาน
- เงิน P4P สามารถเบิกจ่ายได้ตามจริงที่ปฏิบัติงาน
- เงิน พ.ต.ส. ให้ได้รับเงินระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
(อยู่ระหว่างหาหรือเพื่อสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
- เงินไม่ทำเวชปฏิบัติ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
(อยู่ระหว่างหาหรือเพื่อสนับสนุนสถาบันฝึกอบรมในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

ถ้าฝึกอบรม ณ สถาบันฝึกนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- เงินเดือน สามารถเบิกจ่ายได้
- เงินเวร ส่วนมากจะเหมาจ่ายโดยได้รับจากสถาบันฝึก
- เงิน P4P ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
- เงิน พ.ต.ส. ให้ได้รับเงินระหว่างลาได้ไม่เกิน ๖๐ วัน
- เงินไม่ทำเวชปฏิบัติ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

เมื่อแพทย์ทำสัญญาลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้ว ในการฝึกอบรมปีที่ ๑ จะต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดเดิม เมื่อขึ้นปีที่ ๒ เลขตำแหน่งจะถูกตัดโอนไปยังต้นสังกัดใหม่ แพทย์ต้องเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดใหม่ตามเลขตำแหน่งที่ตัดโอนไป

๑๑. กรณีเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแล้วลาออกระหว่างฝึกอบรม ต้องกลับไปปฏิบัติงานที่ไหน

ตอบ การให้ทุนแพทย์ประจำบ้านแสดงถึงความต้องการแพทย์เฉพาะทางในสาขานั้นๆของโรงพยาบาลต้นสังกัด การลาออกจากการฝึกอบรมก่อนรับได้วุฒิบัตรจึงไม่สามารถกลับไปปฏิบัติงานโรงพยาบาลที่ได้รับต้นสังกัดได้ ประกอบกับตำแหน่งแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปควรต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น ดังนั้นเป็นอำนาจของเขตสุขภาพในการพิจารณาจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมต่อไป

๑๒. กรณีเข้าเรียนแพทย์ประจำบ้านแล้วลาออกจากราชการระหว่างฝึกอบรม และขอฝึกอบรมต่อได้หรือไม่

ตอบ ตามข้อกำหนดของแพทยสภา ระหว่างการฝึกอบรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจากทุนต้นสังกัดเป็นทุนประเภทอิสระได้ และต้องทำการตัดสิทธิ์การศึกษาต่อของแพทย์ประจำบ้าน

๑๓. กรณีไม่สามารถกลับไปชดใช้ทุนได้ตามกำหนด เช่น ข้ำขึ้น หรือสถาบันขอขยายระยะเวลาฝึกอบรม

ตอบ ตามข้อสัญญาการศึกษาต่อของแพทย์ประจำบ้าน ระบุไว้ว่า ต้องทำการขออนุญาตต้นสังกัดก่อนว่าจะอนุญาตให้ขยายระยะเวลาหรือไม่ แต่ในทางปฏิบัติ สถาบันฝึกอบรมแจ้งราชวิทยาลัย อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ แพทยสภาตามลำดับ จากนั้นทำการแจ้งกระทรวงฯ โดยมีระยะเวลาขยายไม่เกิน ๑ปี (ที่ผ่านมากกระทรวงฯ อนุมัติทุกราย)

๑๔. ในช่วงเวลาที่รอสอบวุฒิบัตรในเดือนกรกฎาคม หลังจบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ต้องทำอะไร

ตอบ สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อภายในประเทศ ระบุ กำหนดช่วงเวลาศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ของปีการศึกษา จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ยจบการศึกษา ระยะเวลาสอบในเดือน กรกฎาคม จึงเป็นช่วงเวลา หลังการลาฝึกอบรม ดังนั้นข้าราชการต้องไปรายงานตัวที่ต้นสังกัด และทำเรื่องขอลาเพื่อสอบวุฒิบัตร เพื่อที่จะไม่ให้ผิดระเบียบและขาดราชการ

๑๕. ถ้ากำลังจะจบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สามารถสมัครอนุสาขาที่กำลังประกาศรับสมัครในปีการศึกษา ถัดไปได้หรือไม่

ตอบ ตามประกาศรับสมัครข้อ ๑๐ แพทย์ที่กำลังศึกษาปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาสาขาพื้นฐาน ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจากต้นสังกัดชดใช้ทุน ซึ่งต้องกลับไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีโดยนับจากการสำเร็จการศึกษาสาขาพื้นฐาน

๑๖. ทำไมไม่สามารถศึกษาต่ออนุสาขาในปีการศึกษาถัดไปหลังจากสำเร็จการศึกษาสาขาพื้นฐาน

ตอบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือ ปฏิบัติงานวิจัยในประเทศ (สำนักงาน กพ นร ๑๐๓.๘/ว.๒๒) ระบุในข้อ ๕ ข้าราชการที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม ในประเทศต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (๔) ในกรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติม จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๗. การลือคโปรแกรมการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภาคืออะไร

ตอบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกลางการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่ประชุมฯ มีมติให้สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินการส่งรายชื่อแพทย์ ต้นสังกัดและสาขาเงินทุน ให้แก่แพทยสภาเพื่อลงในฐานข้อมูลโปรแกรมรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทยสภาจะดำเนินการลือคโปรแกรม รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน โดยแพทย์ที่รับทุนแพทย์ประจำบ้านของกระทรวงสาธารณสุขสาขาใดไปแล้วนั้น ถึงแม้ว่าจะลาออกจากราชการก็ไม่สามารถสมัครรับทุนอิสระในสาขาเดิมที่เคยได้ทุนตลอดปีการศึกษานั้น

ภาคผนวก

ที่อยู่ราชวิทยาลัยต่างๆ

๑. ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๒๐๐ - ๑
รายละเอียดเฉพาะสาขาคู่ได้จาก www.thaipediatrics.org
๒. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๐๗๑๕ - ๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาคู่ได้จาก www.rcopt.org
๓. ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
กองจิตเวชและประสาทวิทยา ชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๔๔๘๘
e-mail : rcpsych.th@gmail.com
รายละเอียดเฉพาะสาขาคู่ได้จาก www.rcpsycht.org
๔. ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๙๙๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาคู่ได้จาก www.neuro.or.th
๕. ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
สำนักงานประธาน เลขที่ ๒/๒ สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๑ ชั้น ๒
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๘๒๐๘ ต่อ ๑๒๔ มือถือ ๐๘๖ ๙๐๗ ๓๙๙๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาคู่ได้จาก www.rcthaipathologist.org
๖. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๙๖๓ - ๔
รายละเอียดเฉพาะสาขาคู่ได้จาก www.rcrt.or.th

๗. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น ๑๕
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๘๓ ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๔๐๐๐ ต่อ ๘๑๕๑๓, ๘๑๕๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๔๐๐๐ ต่อ ๘๑๕๑๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.anesthai.org
๘. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
อาคารสยามินทร์ ชั้น ๑๑
เลขที่ ๒ ถนนพหลโยธิน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๘๕๓๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๑ ๓๒๕๖
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.anesthai.org
๙. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๑๓, ๑๕๒๓ โทรสาร ๐ ๒๒๐๑ ๑๕๖๙
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.anesthai.org
๑๐. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๖๕๑ - ๒
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.thaifammed.org
๑๑. ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๘ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๖๘๐๙
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก <http://rehabmed.or.th/main>
๑๒. ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๖๑๔๑ - ๓
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.rcst.or.th
๑๓. ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๑ - ๒๒, ๐ ๒๗๑๖ ๕๗๒๔
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.rtcog.or.th

๑๔. ราชวิทยาลัยโสต คอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย
ภาควิชาโสต คอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพระราม ๔ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๖ ๔๑๓๐ โทรสาร ๐ ๒๒๕๒ ๗๗๘๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.rcot.org
๑๕. ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๓๖ - ๗ โทรสาร ๐ ๒๗๑๖ ๕๔๔๐
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.rcost.or.th
๑๖. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี
เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๑๘ ๑๖๔๙ - ๕๑
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก www.rcpt.org
๑๗. สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
อาคาร ๑ ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๗๐๓ มือถือ ๐๘๙-๘๑๒๘-๗๗๗
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก <http://thailandpreventivemedicine.com>
หรือสอบถามไปที่ Email : preventionmed@gmail.com
๑๘. วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ชั้น ๗ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ ๓๑๕ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๗๖๓ ๓๔๕๓ มือถือ ๐๘๖-๘๑๔๗-๒๕๓
รายละเอียดเฉพาะสาขาคูได้จาก <https://tcep.or.th/>

สาขาแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	ประเภทสาขา (สป.)	รหัสแพทย์สภา	สาขา (ตามประกาศแพทย์สภา)	จำนวนปีที่เรียน	ราชวิทยาลัย
1	ขาดแคลน	วค121	เวชศาสตร์ครอบครัว	3	ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
2	ขาดแคลน	วค121	เวชศาสตร์ฉุกเฉิน	3	ราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
3	ขาดแคลน	รส122	เวชศาสตร์นิวเคลียร์	3	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
4	ขาดแคลน	วป225	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
5	ขาดแคลน	วป221	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงระบาดวิทยา)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
6	ขาดแคลน	วป227	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงสุขภาพจิตชุมชน)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
7	ขาดแคลน	วป228	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงอาชีวเวชศาสตร์)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
8	ขาดแคลน	กม211	โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก	5	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
9	ขาดแคลน	ศศ212	กุมารศัลยศาสตร์	4	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
10	ขาดแคลน	จพ121	จิตเวชศาสตร์	3	ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
11	ขาดแคลน	จพ122	จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น	4	ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
12	ขาดแคลน	พธ121	นิติเวชศาสตร์	3	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
13	ขาดแคลน	ปศ211	ประสาทศัลยศาสตร์	5	ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
14	ขาดแคลน	พธ111	พยาธิวิทยากายวิภาค	3	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
15	ขาดแคลน	พธ112	พยาธิวิทยาคลินิก	3	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
16	ขาดแคลน	รส121	รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา	3	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
17	ขาดแคลน	ศศ211	ศัลยศาสตร์	4	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
18	ขาดแคลน	ศศ213	ศัลยศาสตร์ทรวงอก	5	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
19	ขาดแคลน	อย122	อายุรศาสตร์โรคเลือด	3	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
20	ขาดแคลน	อย121	อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา	4	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
21	ยอดนิยม	สศ221	โสตศอนาสิกวิทยา	3	ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
22	ยอดนิยม	จช231	จักษุวิทยา	3	ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
23	ยอดนิยม	อย241	ตจวิทยา	4	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
24	ยอดนิยม	รส211	รังสีวิทยาวินิจฉัย	3	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
25	ยอดนิยม	ศศ241	ศัลยศาสตร์ตกแต่ง	5	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
26	หลัก	พธ114	เวชศาสตร์บริการโลหิต	3	ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
27	หลัก	วป222	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
28	หลัก	วป229	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การจราจร)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
29	หลัก	วป223	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์การบิน)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
30	หลัก	วป224	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
31	หลัก	วป226	เวชศาสตร์ป้องกัน(แขนงสาธารณสุขศาสตร์)	3	สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
32	หลัก	วพ211	เวชศาสตร์ฟื้นฟู	3	ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
33	หลัก	กม221	กุมารเวชศาสตร์	3	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
34	หลัก	อย222	ประสาทวิทยา	3	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
35	หลัก	วส211	วิสัญญีวิทยา	3	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
36	หลัก	ศศ221	ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา	4	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
37	หลัก	สน211	สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา	3	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
38	หลัก	อธ221	ออร์โธปิดิกส์	4	ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
39	หลัก	อย221	อายุรศาสตร์	3	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
40	อนุสาขา	อย303	เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
41	อนุสาขา	อย302	เวชบำบัดวิกฤต	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
42	อนุสาขา	สน304	เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมช่องเสริม	2	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
43	อนุสาขา	สน302	เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์	2	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
44	อนุสาขา	สน303	เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์	2	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
45	อนุสาขา	อย301	โภชนศาสตร์คลินิก	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ลำดับ	ประเภทสาขา (สป.)	รหัสแพทยสภา	สาขา (ตามประกาศแพทยสภา)	จำนวนปีที่เรียน	ราชวิทยาลัย
46	อนุสาขา	พส303	โลหิตวิทยาวิทยา	2	ราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทย
47	อนุสาขา	สศ302	โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ	3	ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
48	อนุสาขา	วส301	การระงับปวด	2	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
49	อนุสาขา	กม305	กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
50	อนุสาขา	กม308	กุมารเวชศาสตร์โรคไต	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
51	อนุสาขา	กม306	กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไทรอยด์และเมแทบอลิซึม	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
52	อนุสาขา	กม307	กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
53	อนุสาขา	กม309	กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
54	อนุสาขา	กม310	กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
55	อนุสาขา	กม311	กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
56	อนุสาขา	กม312	กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
57	อนุสาขา	กม313	กุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
58	อนุสาขา	กม303	กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
59	อนุสาขา	กม301	กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
60	อนุสาขา	กม302	กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
61	อนุสาขา	กม304	กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม	2	ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
62	อนุสาขา	จพ302	จิตเวชศาสตร์การนอนหลับ	2	ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
63	อนุสาขา	จพ301	จิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	2	ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
64	อนุสาขา	พส301	ตจพยาธิวิทยา	2	ราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทย
65	อนุสาขา	พส302	พยาธิสรีรเวทวิทยา	2	ราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทย
66	อนุสาขา	รส301	ภาพวินิจฉัยขั้นสูง	2	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
67	อนุสาขา	รส302	ภาพวินิจฉัยระบบประสาท	2	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
68	อนุสาขา	สน301	มะเร็งรีเวชวิทยา	2	ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
69	อนุสาขา	รส303	รังสีร่วมรักษาของลำตัว	2	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
70	อนุสาขา	รส304	รังสีร่วมรักษากระดูก	2	ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
71	อนุสาขา	วส303	วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก	2	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
72	อนุสาขา	วส302	วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจหลอดเลือดใหญ่และทรวงอก	2	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
73	อนุสาขา	วส304	วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท	2	ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
74	อนุสาขา	สศ301	ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า	2	ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
75	อนุสาขา	ศศ301	ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา	2	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
76	อนุสาขา	ศศ302	ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก	2	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
77	อนุสาขา	ศศ303	ศัลยศาสตร์หลอดเลือด	2	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
78	อนุสาขา	ศศ304	ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ	2	ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
79	อนุสาขา	อย308	อายุรศาสตร์โรคไต	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
80	อนุสาขา	อย305	อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
81	อนุสาขา	อย306	อายุรศาสตร์โรคต่อมไทรอยด์และเมแทบอลิซึม	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
82	อนุสาขา	อย307	อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
83	อนุสาขา	อย309	อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
84	อนุสาขา	อย310	อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
85	อนุสาขา	อย311	อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
86	อนุสาขา	อย312	อายุรศาสตร์โรคหัวใจ	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
87	อนุสาขา	อย313	อายุรศาสตร์การนอนหลับ	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
88	อนุสาขา	อย304	อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ	2	ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย